



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ที่นี่...ไม่มีความลับ</p> <p>เดลินิวส์ บท</p>	<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์ โสภณ รองอธิบดีปศุสัตว์ แดงข่าวกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุมีการตรวจพบโรคไข้หวัดนกที่สวนสัตว์นครราชสีมา เมื่อปลายปี 2560 ว่า ได้ส่งปศุสัตว์เขต 3 ลงไปตรวจสอบในพื้นที่และได้หารือกับผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา ยืนยันตรงกันว่า ไม่มีปัญหาไข้หวัดนกทั้งปี 2560 และปี 2561 ทั้งนี้กรมปศุสัตว์มีมาตรการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกข้ามจังหวัด และมีการสุ่มตรวจอยู่เสมอ ส่วนสัตว์ปีกที่อยู่กับที่ เช่น ในฟาร์ม หรือหลังบ้าน มีมาตรการตรวจโรค 2 ครั้งต่อปี รวมถึงขณะนี้ได้กำหนดเครือข่ายเฝ้าระวัง หากมีสัตว์ป่วยตาย จะเข้าไปดำเนินการทำลายและส่งตัวอย่างไปตรวจทันที ทั้งนี้ ประชาชนต้องใช้วิจารณญาณว่าจะเชื่อผู้ที่กล่าวอ้างหรือเชื่อกรมปศุสัตว์ และองค์การสวนสัตว์จะแถลงข่าวอีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค.</p> <p>ด้าน นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอุ่นใจในการควบคุมไข้หวัดนกของ สธ. ทั้งนี้ ในประเทศไทยพบไข้หวัดนกในคนเมื่อปี 2547 และพบรายสุดท้ายเมื่อปี 2549 รวมทั้งสิ้น 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย ปัจจุบัน ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อในคนแน่นอน กรมฯ มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการตรวจพบเชื้อในคน จะแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบและเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ทันที และในปี 2560 ไม่มีการตรวจพบเชื้อตามที นพ.ธีระวัฒน์ระบุ</p> <p>ด้านนายภุชญา บุญราช รว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ และก.เกษตรฯ ยืนยันตรงกันว่าไม่เคยเกิดโรคไข้หวัดนก รวมทั้งได้สอบถามพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ก่อนเข้าประชุมกรมฯ ยืนยันว่าไม่มีการรายงานเช่นกัน</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 สธ.ได้ทำหนังสือเลขที่ สธ 0436.2/ว 677 ลงนาม โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. (ในขณะนั้น) เรื่อง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ถึงนพ.สสจ.ทุกจังหวัด พร้อมแนบรายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 38 จังหวัด และในวันเดียวกัน ได้ทำบันทึกข้อความที่ สธ. 0436.2/ว 676 ถึงอธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการ สธ.ทุกเขต และสาธารณสุขนิเทศก์ทุกเขต ระบุเนื้อหาเดียวกัน แต่เพิ่มในส่วนของจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงอีก 1 จังหวัด คือ จ.แพร่</p> <p>ขณะที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกิดในสัตว์ปีกแต่เกิดในสัตว์บก ขอย้ำว่าแค่ต้องการให้ระบบดีและป้องกันการติดต่อสู่คนเท่านั้น ล่าสุดได้นำข้อมูลทั้งหมดส่งให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจระบบการดูแลสัตว์ป่าในสวนสัตว์นครราชสีมา และยืนยันสวนสัตว์โคราชปลอดภัยไข้หวัดนก สัตว์ที่ป่วยตายปี 2560 เป็นเชื้อชนิดอื่น ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบแล้ว และประเทศไทยไม่พบเชื้อไข้หวัดนกมานานกว่า 9 ปีแล้ว จึงขอให้ประชาชน นักท่องเที่ยวสบายใจได้</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความว่า ต้องชื่นชมหน่วยงานในสธ. ที่ออกมาเปิดเผยความจริงเรื่องไข้หวัดนก เพราะกังวลว่ามีความเสี่ยงติดต่อสู่คน ซึ่งเวลานี้ กรมปศุสัตว์ต้องตอบสังคมให้ได้ว่า การปกปิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ เพื่อผลประโยชน์ชาติหรือต้องการพิทักษ์ผลประโยชน์หลายแสนล้านของเอกชนบางรายที่ทำธุรกิจค้าสัตว์ปีกกันแน่</p> <p>-กล่าวว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการบูรณาการจัดระบบแบบสุขภาพหนึ่งเดียว โดยความร่วมมือของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บรรณาธิการ	3 กระทรวง ได้แก่ กรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ ก.เกษตรฯ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เผื่อระวังการแพร่ระบาดของสัตว์สู่คน ขณะที่การทำงานแบ่งเป็นระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยความสำเร็จก็คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น เมื่อหน่วยงานใดได้ข้อมูลหรือพบเห็นเหตุการณ์ต้องสงสัย สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ควรแสดงความจริงใจส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการรับมือ แทนการปกปิดเพราะเกรงจะสร้างความตื่นตระหนกหรือกระทบต่อเศรษฐกิจ
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น ไอเอ็นเอ็น ช่อง 5 NBT</p> <p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ M2F</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีปศุสัตว์ ร่วมกับ นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แลกเปลี่ยนความชัดเจนปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ว่า กรมปศุสัตว์ได้บูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มงวด โดยสาเหตุที่เกิดการระบาดเกิดจากประชาชนไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ซึ่งต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึก ไม่ควรให้ภาครัฐจัดการอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ภายในเดือน พ.ค.2561 จะสามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขแมวทั่วประเทศได้ร้อยละ 80 ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของคนจะลดลงทันที และยอมรับว่าปี 2559 แทบไม่มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เนื่องจากสธ.เรียกวัคซีนคืนเพราะไม่ได้คุณภาพ และสธ.ทักท้วงเรื่องการซื้อวัคซีนของท้องถิ่น ส่วนปี 2560 มีการฉีดเพียง 3 ล้านตัว จากจำนวนสุนัขทั้งหมดประมาณ 8.24 ล้านตัว ซึ่งประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องพิษสุนัขบ้า จะประชุมวันที่ 30 มี.ค.นี้</p> <p>ด้าน นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีประชาชน ร้อยละ 15 ที่เข้าใจผิดว่าเมื่อป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะไม่ทำให้เสียชีวิต ดังนั้น ควรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเมื่อติดเชื้อ คือ ล้างแผล กักสัตว์ หามอม และฉีดยาให้ครบ รวมถึงยังไม่เข้าใจว่าลูกสุนัขอายุ 2-3 เดือนสามารถเป็นพาหะนำโรคได้ ทำให้ลูกสุนัขหลายตัวยังไม่ได้รับวัคซีน และยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหากโดนสัตว์ข่วนจะไม่ติดเชื้อ ซึ่งธรรมชาติของสัตว์จะเลียตัว เลียเล็บของตัวเอง จึงอาจมีเชื้ออยู่บริเวณเล็บได้</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางมายังกรมปศุสัตว์ ยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมูลซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ของอบต.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่แจกวัคซีนเสื่อมคุณภาพให้กับชาวบ้าน ด้าน นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัด ก.เกษตรฯ กล่าวว่า ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ จะเรียกผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และอบต. มาชี้แจงกระบวนการจัดซื้อวัคซีน และสั่งให้กรมปศุสัตว์ ส่งเอกสารการจัดซื้อวัคซีนย้อนหลัง 10 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสนอว่า ควรมีการรื้อระบบ โดยเฉพาะข้อบัญญัติสาธารณสุข เรื่องการเลี้ยงสัตว์ ควรห้ามปล่อยสัตว์ออกนอกบ้าน และให้ท้องถิ่นเป็นเขตห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยง โดยขณะนี้มีเทศบาลออกเทศบัญญัติไปเพียงร้อยละ 3.9 อบต. ร้อยละ 35 ที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีมาตรการควบคุมในการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ดังนั้นเขตเทศบาลและสธ.จำเป็นต้องรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยบังคับใช้กฎหมายป้องกันเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน</p> <p>สถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ</p> <p>-พัทลุง นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง เผยว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 คน เป็นชายอายุ 39 ปี อาศัยอยู่ใน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เข้ารับการรักษาที่รพ.พัทลุง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. มีอาการคอแข็ง กลืนลำบาก และกล้ามเนื้อ มีประวัติถูกลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ข่วนก่อนเกิดอาการ 1 เดือนเศษ แต่ไม่ได้ไปรับวัคซีน กระทั่งวันที่ 25 มี.ค. จึงเสียชีวิต รพ.พัทลุงได้เก็บเนื้อสมองส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยแหล่งข่าวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า จากการตรวจสอบตัวอย่างเนื้อสมองของผู้เสียชีวิต พบว่าเกิดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าจริง ทำให้ตั้งแต่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. มีผู้เสียชีวิตยืนยันด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารวม 7 ราย ได้แก่ สุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง</p> <p>-สุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตรวจพบวัวพ่อพันธุ์ "ซาร์โรเลส" อายุกว่า 2 ปี ของนายถวัลย์ โชติช่วง อยู่บ้านเลขที่ 171 หมู่ 6 ต.บุฤาษี อ.เมือง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต</p> <p>-นครราชสีมา นสพ.ชัยนิพนธ์ ดอกแหมกลาง รก.แทนปศุสัตว์อำเภอครบุรี นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ที่หอประชุม อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี หลังตรวจพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 2 ตัว ในพื้นที่ ต.ตะแบกบาน และ ต.โคกกระชาย โดย จ.นครราชสีมา พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงรวม 11 อำเภอ</p> <p>-สงขลา กลุ่มคนรักสุนัข จ.สงขลา ถือป้ายคัดค้านการย้ายสุนัขจรจัดไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงใน จ.นครพนม ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าไม่ตรงจุด</p> <p>-มหาสารคาม ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สคร.ที่ 7 สสจ.มหาสารคาม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคาม และอปท. 143 แห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีอปท. 22 แห่งฉีดวัคซีนได้ครบ 100% อีก 121 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้าน นพ.สสจ.มหาสารคาม ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนฉีดให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ 426 คน ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ น.สพ.พรพิทักษ์ พันธุ์ล้ำ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้ความรู้เรื่อง 5 โรคสัตว์ (ใกล้ตัว) สุนัข ประกอบด้วย 1.โรคใช้หวัดนก 2.โรคพิษสุนัขบ้า 3.โรคแมวข่วน 4.โรคฉี่หนู และ 5.โรค บรูเซลโลสิส</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ทุจริตก่อสร้างอาคาร รพ.ปากพนัง</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ร้องเรียนว่าถูกแพทย์ที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างเรียกเก็บเงิน 2 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นนายช่างโยธาชำนาญงาน กรม สบส. ขอให้ชื้อรถยนต์ป้ายเไว้ให้ 1 คัน</p> <p>นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มี นพ.พีระ คงทอง ผอ.รพ.ร่อนพิบูลย์ เป็นประธาน โดยมีการตรวจสอบใน 3 ประเด็น คือ 1.การกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงิน 2.การก่อสร้างอาคารเสร็จสิ้นแต่ไม่มีกรรมการตรวจรับงาน และ 3.กรณีรพ.ปากพนัง ขอใช้พื้นที่ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้กระทบต่อการสร้างอาคาร ซึ่งคณะกรรมการได้เรียกผู้กล่าวหามายืนยันข้อกล่าวหา พร้อมหลักฐานทั้งพยานและเอกสารต่างๆ ตามกระบวนการ ถ้าหากไม่มา ถือว่าไม่ประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลด้วย ซึ่งทั้งหมดต้องรอให้คณะกรรมการได้รวบรวม และได้นัดประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสวนในวันที่ 30 มี.ค. นี้ หรืออย่างช้าวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.</p> <p>ด้าน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายช่างโยธาชำนาญงาน เรียกบริษัทรถยนต์ป้ายเไว้จากผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าภายใน 1 - 2 วันนี้ จะมีการเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยจะให้ความยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย</p>
<p>สยามรัฐ มติชน</p>	<p>พบยากระตุ้นประสาทในอาหารเสริม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ก.ย. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งทางไปรษณีย์จากผู้ให้บริการภาคเอกชน จ.สมุทรสาคร 1 ตัวอย่าง เป็นผงละเอียดสีขาวบรรจุแคปซูลสีเขียวอมฟ้า ระบุอักษรและตัวเลข "Cho12" อยู่ในแผงบรรจุละ 10 แคปซูล บนแผงพิมพ์ "Cho12" รุ่นที่ผลิต 10061601 วันที่ผลิต 10.06.16 วันหมดอายุ 09.06.18 ผลตรวจวิเคราะห์พบสาร Desoxy-D2PM คล้ายกับสาร D2PM และ 2-DPMP ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท กัดความอยากอาหาร และทำให้เคลิบเคลิ้ม ทั้งนี้ มีรายงานการได้รับสารนี้แล้วมีอาการประสาทหลอน หวาดระแวง หรือมีพฤติกรรมรุนแรง ม่านตาขยาย และเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ มักถูกนำมาใช้ในรูปแบบสารเสพติดสังเคราะห์เพื่อทดแทนและหลีกเลี่ยงสารที่ถูกควบคุม ในสหราชอาณาจักรจัดเป็นยาควบคุมเดียวกับแอมเฟตามีน แคนนาบินอล และอนุพันธ์แคนนาบิส โคดีอีน และคีตามีน แต่ไทยยังไม่กำหนดจึงยังไม่มีมาตรการควบคุมใดๆ การตรวจพบสารดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความเสี่ยงที่จะนำสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายในไทย มาใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ซึ่งจะส่งข้อมูลให้มีการเฝ้าระวังพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>สวท. ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>โรคไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนาภัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ สามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ทำให้มีโอกาสป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง ถึงร้อยละ 90 กรมาฯ เตรียมยกระดับจากการดูแล ป้องกัน เป็นการกำจัด รักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี เพื่อลดจำนวนการป่วยให้ได้มากที่สุด มุ่งสู่เป้าหมายยุติการแพร่กระจายของโรค ภายในปี 2573 โดยในปีนี้ได้จัดทำ “โครงการกำจัดกาถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก” เริ่มให้บริการ พ.ค. 2561 นำร่องใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นนทบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุตรดิตถ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอบทความ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ อาจารย์พิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่นิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ แนะนำให้ประชาชนฉีดปีละครั้ง เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และยังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไขหวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก และหญิงมีครรภ์</p>
<p>มติชน</p>	<p>ผลการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยภาพรวมได้ 4.87 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน 1.ด้านการเงิน 2.ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านการปฏิบัติการ 4.ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึ่งสปสช.มีคะแนนการประเมินอยู่ในเกรด A ทุกปี</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ยาทรามาดอล</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีวัยรุ่นนำยาแก้ปวดทรามาดอลมาผสมกับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มีอาการเมาเคลิ้ม ทั้งที่เป็นยาควบคุมพิเศษ แต่กลับมีขายออนไลน์</p> <p>ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ยาทรามาดอลจัดเป็นยาอันตรายที่อนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำอยู่เท่านั้น และขายได้ไม่เกิน 20 แคปซูล/เม็ดต่อรายต่อครั้ง ห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี และต้องทำบัญชีการรับ-จ่ายยาอย่างเข้มงวด หากร้านขายยาใดไม่ปฏิบัติตาม ออย. จะเข้าตรวจสอบและอายัดทันที และหากบริษัทที่ขายไม่ปรากฏในบัญชีที่รายงาน ออย. ถือว่ามีความผิด จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย แต่หากสงสัยว่าเป็นการลักลอบนำเข้า จะประสานไปยังศุลกากรตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ การเข้มงวดในการซื้อขายผ่านร้านขายยา ทำให้หาซื้อได้ยาก จึงมีการลักลอบขายผ่านโซเชียลมีเดีย</p> <p>ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา ออย. กล่าวว่า ยาทรามาดอลหากใช้เป็นเวลานานหรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะทำให้ติดยา และจะกดประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะ ระบบหายใจ ทำให้หยุดหายใจและเสียชีวิตได้ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ อาจจะมีหัวใจล้มเหลว หากผู้บริโภคพบร้านขายยาที่กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ออย. 1556</p>
<p>เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ระบุว่า จากข้อมูลของสำนักโรคไม่ติดต่อ สธ. พบว่า ช่วงปี 2556-2559 จ.นนทบุรี มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำในอัตรา 3.5 คนต่อแสนคน และจากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค ปี 2560 พบเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 33 เหตุการณ์ จึงจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิต ป้องกันการจมน้ำในวัยเรียน ประจำปี 2561 ให้เด็กป.1-ป.6 ซึ่งเข้าร่วมโครงการประมาณ 440 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่สวนน้ำแฟนตาเซีย ลากูน ชั้น 6 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
มติชนออนไลน์	<p>อ้างชื่อ รพ.ปทุมธานีขอปรับราคาเงิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุกุล ไทยถนอม นักรักษาโรค ผอ.รพ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า นางอรุณทัย จินตนา ได้เข้าพบเพื่อขอโทษกรณีขอปรับราคาเงินผ่านทางโซเชียล เพื่อซื้อพัดลมให้กับรพ.ปทุมธานี โดยไม่ได้ประสานงานก่อน และชี้แจงว่ามีเจตนาที่ดี จึงได้แนะนำให้มีการประสานงานกับรพ.ก่อน เพราะอาจทำให้สังคมเข้าใจผิด กระทั่งต่อภาพลักษณ์ และส่งผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของรพ.และกระทรวง และอาจถูกมิฉฉาชี้นำไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ทางมิชอบได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปถอนแจ้งความแล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p>อนุมัติแรงงานต่างชาติกลับบ้านช่วงสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยวุฒิ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ทำงานในประเทศไทยประเภทกรรมกร ไร่ใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งแต่ 5-30 เม.ย. 2561 แต่หากพ้นเวลาที่กำหนด จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยนายกา สั่งให้สธ.ติดตามเฝ้าระวังโรคที่อาจติดมาจากแรงงานต่างด้าว</p>
ข่าวสด	<p>ความคุ้มค่าในระบบบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง Value Based Management ในระบบบริการสุขภาพ ว่า Value Based คือ ความ คุ้มค่า คุ้มราคา หากเปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพ เช่น การจัดการโรคเรื้อรัง หากจัดการได้ดี คนไข้มีสุขภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนในอนาคตจะลดลง เป็นต้น</p> <p>ด้าน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สธพ. กล่าวว่า การนำ Value Based Healthcare มาปรับใช้ในเมืองไทย ต้องหาความสมดุลระหว่างผู้บริหารรพ.กับแพทย์ เนื่องจากผู้บริหารต้องคิดถึงเรื่องต้นทุน ขณะที่แพทย์คิดเรื่องการรักษาเป็นหลัก ซึ่งผู้บริหารต้องมีมุมมองที่หลากหลายมิติ ยกตัวอย่างผู้บริหารรพ.ใน จ.ลำปาง ที่มีวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาองค์กร ไม่ได้มองต้นทุนเพียงอย่างเดียว</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch